



ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ตามประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โดยรับสมัครจากผู้ที่ได้รับปริญญาทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การพัฒนาซอฟต์แวร์ จักสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง และเป็น
ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ. โดย
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผ่านทางเว็บไซต์ <http://job.admincourt.go.th> ตลอด
๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครเป็นจำนวนน้อย และเพื่อให้บุคลากรจากภายนอกที่มีทั้งคนดีและคนเก่ง มีโอกาส
สมัครเข้าสอบแข่งขัน จึงขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านทางเว็บไซต์ <http://job.admincourt.go.th>
โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ภายในเวลาทำการของธนาคาร โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์
<http://job.admincourt.go.th> หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ” หรือ <http://www.admincourt.go.th>

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอให้ยื่นสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ <http://job.admincourt.go.th> หรือ
<http://www.admincourt.go.th> ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอติโชค ผลดี)

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐสุรีย์ กอสนาน)

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ